
ปิดโครงการ รร.ไอซียู หลังพ้นวิกฤติ
นำเสนอเมื่อ : 20 พ.ย. 2560

“บุญรักษ์”ส่งหนังสือถึงเขตพื้นที่ฯสิ้นสุดโครงการโรงเรียน ICU
หลังช่วยโรงเรียนฝ่าวิกฤติเดินหน้าได้เป็นปกติ แต่เหลือบางส่วนที่ต้องช่วยเหลือ เผยรายงาน”หมอธี”แล้ว

วันนี้(20 พ.ย.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

 ฐาน(สพฐ.)ได้ดำเนินโครงการที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาแบบพิเศษ หรือโรงเรียนไอซียู
เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ขาดโอกาส ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล มาระยะเวลาหนึ่งนั้น ที่ผ่านมา
สพฐ.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพโรงเรียนที่อยู่ในสภาววิกฤติ
ด้านต่างๆตามที่ได้รับการเสนอแนะจากเขตพื้นที่การศึกษา และร้องขอจากโรงเรียน
ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนไปแล้วจำนวนมาก.และขณะนี้ก็ยังมีโรงเรียนที่ต้องแก้ไข
และช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่ง แต่จะต้องแก้ไขและต้องดำเนินการในระยะยาว เช่น โรงเรียนวิกฤติด้านคุณภาพ
วิกฤติด้านขาดอาคารเรียน ที่ต้องของบประมาณก่อสร้างในงบประมาณประจำปี
เรื่องนี้สพฐ.จะนำไปดำเนินการเป็นภาระงานปกติต่อไป

“สพฐ.ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5032
โรงเรียน ได้จัดกลุ่มโรงเรียนตามความจำเป็น เร่งด่วน ของปัญหา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มฉุกเฉิน
กลุ่มเร่งด่วน และกลุ่มไม่ฉุกเฉิน และจัดกลุ่มตามสภาพความวิกฤตของปัญหาเป็น 6 ด้าน ได้แก่

1.ด้านคุณภาพ

 2.ด้านกายภาพ

 3.ด้านบุคลากร

 4.ด้านการบริหารจัดการ

 5.ด้านโอกาสทางการศึกษา และ

 6.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งที่ผ่านมา สพฐ.ได้แก้ไขปัญหาสภาพวิกฤติของโรงเรียนไอซียูกลุ่มฉุกเฉิน
และกลุ่มเร่งด่วนทั้งในด้านกายภาพและด้านบุคลากรมาระยะหนึ่งแล้ว
ส่วนการช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพและด้านอื่นๆของโรงเรียนสามารถดำเนินการในลักษณะของโครงการปกติ
ต่อไปได้ จึงแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบว่าขณะนี้สพฐ.ได้สิ้นสุดโครงการดังกล่าวแล้ว
และโรงเรียนที่เหลือให้เป็นภาระงานปกติต่อไป ทั้งนี้ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รมว.ศึกษาธิการ ทราบแล้ว” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.27 น.
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